

Số: 20

Ngày 24/5/2021

Bản tin hàng tuần  
ra ngày thứ Hai

# VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

## VĂN BẢN MỚI

1. Kế hoạch thực hiện Công ước 98 về thương lượng tập thể.

2. Các địa phương phải có phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể cho ngày bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

3. Hướng dẫn phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

4. 04 mức đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.

5. Bộ Y tế quyết định thành lập bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh.

6. Định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trọng lĩnh vực y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên báo chí, truyền hình.

8. Kiện toàn Ban Chủ nhiệm Đề án tăng cường hiệu quả chống tội phạm trên Internet.

9. Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ và đường sắt; hàng không dân dụng.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Việc xử lý hành vi đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19?

2. Thời gian cách ly tập trung và thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung được điều chỉnh thế nào?

3. Việc xử phạt người mắc bệnh Covid-19 có hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế?

4. Người lao động sau khi kết thúc thời gian làm việc cần làm gì để đảm bảo vệ sinh, phòng chống lây nhiễm?

## VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

### **1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC 98 VỀ THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ**

Ngày 07/5/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 673/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Theo đó, Chính phủ phê duyệt Kế hoạch trên với các yêu cầu cụ thể như sau: Kế hoạch phải có nội dung công việc, lộ trình thực hiện cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ, ngành, địa phương; Đảm bảo quan hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, ngành, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Kế hoạch...

Cụ thể, ban hành các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đại diện người lao động; giải quyết tranh chấp lao động, bảo đảm đúng các nguyên tắc và tiêu chuẩn của Công ước số 98. rà soát hoàn thiện các quy định liên quan đến chế tài áp dụng cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi phân biệt đối xử chống tổ chức đại diện người lao động theo hướng nghiêm khắc hơn nhằm răn đe đối với hành vi phân biệt đối xử chống tổ chức đại diện người lao động của người sử dụng lao động. Tăng cường năng lực

của Thanh tra lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi phân biệt đối xử chống tổ chức đại diện người lao động và người sử dụng lao động; can thiệp, tháo gỡ tổ chức đại diện người lao động và người sử dụng lao động, giải quyết hiệu quả các khiếu nại, khiếu kiện có liên quan, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên; thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện. Tuyên truyền, phổ biến Công ước 98 đến người lao động, người sử dụng lao động, các cơ quan, tổ chức liên quan; Xây dựng và cung cấp thông tin dữ liệu thị trường lao động, quan hệ lao động...

Quyết định có hiệu lực từ ngày 07/5/2021.

### **2. CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHẢI CÓ PHƯƠNG ÁN, KỊCH BẢN CHI TIẾT, CỤ THỂ CHO NGÀY BẦU CỬ TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP**

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, ngày 16/5/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 633/CD-TTg về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa

XV và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ cho công tác bầu cử và chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Bộ Y tế thường xuyên cập nhật, đánh giá, dự báo tình hình dịch Covid-19; bổ sung các phương án, giải pháp phù hợp sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống trong phòng chống dịch Covid-19 phục vụ cuộc bầu cử, bảo đảm an toàn, hiệu quả; hướng dẫn giải đáp kịp thời các vướng mắc của địa phương; thành lập Tổ công tác thường trực từ ngày 18 tháng 5 năm 2021 đến khi kết thúc bầu cử để tiếp nhận, phản hồi thông tin liên quan đến công tác y tế; phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh các thông điệp truyền thông, vận động cử tri đi bầu cử bằng nhiều phương tiện, phương thức truyền thông và hiện đại, với tần suất phù hợp, như: mạng xã hội trong nước, mạng viễn thông (tin nhắn sms, nhạc chờ), hệ thống loa đài truyền thanh xã, phường, thị trấn (đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số); chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin chuẩn xác, sáng tạo, sinh động để cử tri cả nước hiểu rõ, thực hiện đầy đủ quyền và

nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử; giám sát, kiểm soát tốt an toàn thông tin; chỉ đạo phản bác, ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng về cuộc bầu cử.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục chủ động đối phó với các hành vi gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá cuộc bầu cử; tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên toàn quốc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử; chỉ đạo lực lượng công an, quân đội duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu ở các cấp và phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ủy ban nhân dân các cấp tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn then chốt từ nay đến ngày bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; tiến hành rà soát lại toàn bộ công việc để chuẩn bị chu đáo và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử. Đồng thời, có phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể cho ngày bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đối với các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly y tế do dịch bệnh phát sinh.

## VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

### 3. HƯỚNG DẪN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Ngày 12/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTNMT về việc hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Theo đó, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp gửi cơ quan chủ quản phê duyệt, bao gồm các nội dung: Tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn và tài sản gắn liền với từng thửa đất; hình thức, diện tích sử dụng đất theo từng hình thức; thời hạn sử dụng đất; diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất đã giao, cho thuê, cho mượn, góp vốn, liên doanh, liên kết, hợp tác không đúng quy định của pháp luật; diện tích đất có tranh chấp, lấn, chiếm; các trường hợp khác; diện tích không được đưa vào sử dụng...

Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của địa phương đã được phê duyệt và công bố; phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phương án sử dụng đất theo quy định tại doanh nghiệp cổ phần hóa đề xuất phương án sử dụng đất gồm: tổng diện tích, số lượng thửa đất đề nghị giữ lại sử dụng; trong đó thể hiện rõ diện tích, loại đất, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng đất của từng thửa đất đề nghị giữ lại sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn.

So sánh, đối chiếu phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có), phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi so sánh đối chiếu phương án sử dụng đất, đối với diện tích đất có thay đổi so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương hoặc khác với mục đích sử dụng đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phương án sử dụng đất theo quy định; diện tích

không đưa vào phương án sử dụng đất thì việc xử lý được thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần có trách nhiệm lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28/6/2021.

#### **4. 04 MỨC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**

Đây là nội dung mới được quy định Thông tư 31/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế ngày 17/5/2021. Thông tư này quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế của cơ quan thuế các cấp, bao gồm: Thu thập, xử lý, quản lý, sử dụng thông tin liên quan đến người nộp thuế phục vụ quản lý rủi ro; đánh giá tuân thủ pháp luật thuế và phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế tương ứng với các mức độ tuân thủ pháp luật thuế và mức độ rủi ro người nộp thuế.

Theo đó, áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế là việc ứng

dụng các quy trình nghiệp vụ, các nguyên tắc, biện pháp, kỹ thuật về quản lý rủi ro và kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật thuế, mức độ rủi ro người nộp thuế để quyết định thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý thuế.

Cụ thể, người nộp thuế được đánh giá, phân loại theo một trong 04 mức độ tuân thủ pháp luật thuế gồm: Tuân thủ cao; tuân thủ trung bình; tuân thủ thấp; không tuân thủ. Đối với người nộp thuế thuộc mức không tuân thủ, thực hiện các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật. Người nộp thuế thuộc các mức tuân thủ cao, trung bình, thấp và không tuân thủ, thực hiện phân tích bản chất hành vi để xác định biện pháp nâng cao tuân thủ.

Các biện pháp nâng cao tuân thủ pháp luật thuế bao gồm: Đưa vào danh sách xem xét, lựa chọn tuyên dương, khen thưởng người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế; Trường hợp cần nâng cao tuân thủ, tổ chức các chương trình tiếp xúc với người nộp thuế, hội nghị đối thoại, hội thảo, đào tạo giúp người nộp thuế thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế, nghiên cứu sửa đổi chính sách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính...

Ngoài ra, người nộp thuế sẽ được giám sát trọng điểm nếu có một trong 04 dấu hiệu sau: Người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ;

Người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ; Người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên đề trọng điểm hoặc qua thu thập từ công tác quản lý của cơ quan thuế cần giám sát quản lý thuế...

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 02/7/2021.

#### **5. BỘ Y TẾ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC ĐẶC BIỆT HỖ TRỢ CHỐNG COVID-19 TẠI BẮC GIANG, BẮC NINH**

Ngày 18/05/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2454/QĐ-BYT về việc thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Theo đó, thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh gồm 15 thành viên, có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong việc giám sát, đáp ứng chống dịch; điều trị bệnh nhân; xét nghiệm; tổ chức cách ly; công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, các địa phương lân cận có liên quan; kiểm tra, hỗ trợ địa phương trong việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các

chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Cụ thể, về hoạt động điều tra, giám sát dịch: Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức triển khai các hoạt động giám sát, quản lý số liệu, truy vết, khoanh vùng ổ dịch, xử lý ổ dịch tại cộng đồng. Về công tác xét nghiệm: Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương việc tổ chức triển khai các hoạt động lấy mẫu; hướng dẫn thực hiện xét nghiệm và áp dụng các loại xét nghiệm, sinh phẩm xét nghiệm phù hợp; hướng dẫn đảm bảo an toàn sinh học và quản lý số liệu xét nghiệm. Điều phối các đơn vị xét nghiệm có liên quan đảm bảo có kết quả nhanh, chính xác. Về tổ chức thực hiện cách ly, xử lý môi trường y tế: Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các hoạt động cách ly; phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở cách ly; xử lý môi trường trong khu cách ly; phòng chống dịch, xử lý dịch trong khu cách ly, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu vực công cộng. Về công tác điều trị: Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong các lĩnh vực: thành lập các bệnh viện dã chiến; công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân; tổ chức khám, sàng lọc, phân loại, thu dung bệnh nhân; triển khai các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở điều trị; xử lý ổ dịch trong các cơ sở điều trị; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác khám chữa bệnh và phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế.

Về hoạt động truyền thông: Đưa tin, hỗ trợ trong công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh, các địa phương lân cận; tuyên truyền, khuyến cáo người dân tự phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng khẩu trang đúng cách, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Các thành viên của Bộ phận thường trực đặc biệt làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ theo sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng Bộ phận. Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/05/2021.

## **6. ĐỊNH MỨC TRANG BỊ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

Ngày 27/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định 1403/QĐ-BGDĐT về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Trường Đại học Tây Nguyên được trang bị 01 xe ô tô cứu thương thông thường để phục vụ cấp cứu bệnh nhân và 01 xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị

chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế để vận chuyển bệnh nhân.

Ngoài ra, Bộ cũng quy định Trường Đại học Thái Nguyên - Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược sẽ được trang bị: 01 xe ô tô cứu thương thông thường để phục vụ cấp cứu bệnh nhân và 01 xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến nhằm phục vụ chuyển giao, đào tạo tại các tuyến, các cơ sở y tế cộng đồng. Trường Đại học Huế - Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược được trang bị nhiều hơn Trường Đại học Thái Nguyên 02 xe ô tô cứu thương.

Mức giá mua xe ô tô căn cứ theo giá bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm, đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe. Nguồn kinh phí mua xe ô tô trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị được phép sử dụng theo quy định của pháp luật. Các đơn vị được trang bị xe ô tô theo quy định, thực hiện việc quản lý, sử dụng xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức và công khai, minh bạch, đảm bảo hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021.

## **7. TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN BÁO CHÍ, TRUYỀN HÌNH**

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đặc biệt là người đứng đầu chính quyền cơ sở về phòng, chống bạo lực gia đình. Phản ánh kịp thời những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; vận động người có uy tín trong xã hội ủng hộ những chính sách mới, tiến bộ trong dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhằm tạo hành lang pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên gia đình, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, ngày 20/5/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 1637/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Theo đó, nội dung cụ thể của Kế hoạch như sau: Xây dựng bài viết tuyên truyền vận động sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Nội dung bài viết phân tích những tồn tại, thách thức trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình với phụ nữ, vai trò của các cơ quan (công an, kiểm sát, tòa án) trong quá trình xử lý các vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng và bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình; xây dựng phóng sự phản ánh về tình hình triển khai, thi hành biện pháp cấm tiếp xúc trong phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức tuyên truyền trên truyền hình về các biện pháp nâng

cao hiệu quả xử lý người có hành vi bạo lực gia đình; xây dựng nội dung phóng sự phản ánh về những hình thức bạo lực gia đình với trẻ em, đối tượng gây bạo lực với trẻ em trong gia đình, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc phòng ngừa bạo lực gia đình với trẻ em hiện nay; ...

Hình thức tuyên truyền là xây dựng tin, bài ảnh, phóng sự, chuyên đề, tiểu phẩm, tọa đàm trực tiếp tại trường quay, đăng tải trên báo chí, truyền hình,

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/5/2021.

## **8. KIẾN TOÀN BAN CHỦ NHIỆM ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN INTERNET**

Ngày 07/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 597/QĐ-BTTTT về việc kiện toàn Ban Chủ nhiệm Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet".

Cụ thể, kiện toàn Ban Chủ nhiệm Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet" gồm 9 thành viên do Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Chủ nhiệm Đề án. Các thành viên Ban chủ nhiệm Đề án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Cơ quan thực trực của Đề án là Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ban Chủ nhiệm Đề án có nhiệm vụ và quyền hạn sau: Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án theo



giai đoạn, hàng năm và tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trong Đề án; chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án định kỳ hàng năm; ...

Quyết định có hiệu lực từ ngày 07/5/2021.

### **9. HÀ NỘI YÊU CẦU SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÓ PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN TUYỆT ĐỐI CHO CÁC THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG**

Ngày 12/5/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội. tại Chỉ thị này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và kiểm tra các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh; chỉ đạo, tổ chức đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi và tuyển sinh; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn các địa điểm tổ chức thi trên địa bàn

Thành phố; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thí sinh, cán bộ và những người tham gia tổ chức kỳ thi; có phương án dự phòng trong công tác tổ chức thi và tuyển sinh, ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Công an thành phố Hà Nội triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh cho kỳ thi, đặc biệt công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề, bài thi; tổ chức bảo đảm an ninh, an toàn cho các Điểm thi, Ban in sao đề thi, Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm thi trắc nghiệm, Ban Phúc khảo bài thi tự luận, Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm; giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn các địa điểm tổ chức thi; phòng chống gian lận trong Kỳ thi như thi hộ, sử dụng kỹ thuật công nghệ cao.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, các bệnh viện trên địa bàn đảm bảo có đủ nhân viên y tế, thuốc và các phương tiện y tế sẵn sàng phối hợp với các điểm thi tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh; chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng khi có những bất trắc xảy ra trong quá trình thi; chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc các biện pháp đảm bảo về phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; có phương án hỗ trợ

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh, kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực

phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2021.

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

### **DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI, GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT; HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG**

Trên cơ sở thực tế triển khai thực hiện các Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ và đường sắt, hàng không dân dụng. Toàn văn dự thảo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải và được gửi tới các cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo.

Theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2017/NĐ-CP sẽ sửa đổi quy định về phạm vi

điều chỉnh; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; tịch thu, tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn theo thủ tục hành chính; bổ sung quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; quy định về sử dụng thông tin, dữ liệu phát hiện vi phạm hành chính bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử phạt. Bên cạnh đó, văn bản dự thảo sẽ sửa đổi, bổ sung quy định vi phạm hành chính về: Xây dựng, quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải; xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn; hoạt động của tàu thuyền; thanh toán phí, lệ phí hàng hải; quản lý đăng ký tàu thuyền và bố trí thuyền viên, sử dụng chứng chỉ chuyên môn, sổ thuyền viên; hành vi vi phạm hành chính về hoa tiêu, hoạt động kinh doanh vận tải biển, vận tải đa phương thức, dịch vụ hỗ trợ vận tải biển và cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, điều kiện hoạt động của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu thuyền và hoạt động phá dỡ tàu thuyền, lao động hàng hải; khai báo, báo cáo tai nạn lao động hàng hải.

Dự thảo Nghị định cũng sẽ bổ sung quy định vi phạm hành chính về: Lao động hàng hải; khai báo,

báo cáo tai nạn lao động hàng hải; khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải; phòng chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải; hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đối với Nghị định số 162/2018/NĐ-CP, văn bản dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung quy định vi phạm hành chính về: Quản lý và khai thác cảng hàng không, sân bay; cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay; đi lại, điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị hoạt động trong cảng hàng không, sân bay; bảo vệ môi trường trong khai thác tàu bay; về nhân viên hàng không, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, sử dụng nhân viên hàng không và giám định sức khỏe cho nhân viên hàng không; hoạt động vận chuyển hàng không chung và hoạt động

hàng không chung; an ninh hàng không; phòng chống cháy nổ tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; điều tra sự cố, tai nạn hàng không.

Dự thảo Nghị định cũng có một số nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, trong đó đáng chú ý là việc sửa đổi thẩm quyền xử phạt của các chức danh để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm về lắp đặt, sử dụng, cung cấp, cập nhật, truyền dữ liệu camera theo quy định để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính về kích thước thùng xe.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

**1. Hỏi:** Việc xử lý hành vi đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19?

**Trả lời:** Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến

điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử quy định:

Hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân (từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000

đồng đối với tổ chức) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật”.

**2. Hỏi:** Thời gian cách ly tập trung và thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung được điều chỉnh thế nào?

**Trả lời:** Công điện số 600/CD-BCĐ ngày 5/5/2021 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 quy định:

- Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc gần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

- Điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú từ 14 ngày xuống còn 07 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).

**3. Hỏi:** Việc xử phạt người mắc bệnh Covid-19 có hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế?

**Trả lời:** Điều b Khoản 2 và Khoản 3 Điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định:

Hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh Covid-19 bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế”.

**4. Hỏi:** Người lao động sau khi kết thúc thời gian làm việc cần làm gì để đảm bảo vệ sinh, phòng chống lây nhiễm?

**Trả lời:** Tiểu mục 3.1, mục 3, phần II thuộc Hướng dẫn Phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động (tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19) quy định:

Sau khi kết thúc thời gian làm việc, người lao động phải:

- Dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay;

- Không mặc quần áo, giày, ủng sử dụng khi làm việc về nhà/ký túc xá. Để quần áo, vật dụng (đối với khẩu trang, găng tay sử dụng nhiều lần) đã sử dụng trong túi kín và giặt sạch sau mỗi ca làm việc./.